

CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯNG HÀ Nhiều giải pháp hoàn thành dự toán thu ngân sách

Để hoàn thành dự toán 188,8 tỷ đồng thu ngân sách do Cục Thuế tỉnh và 229,815 tỷ đồng thu ngân sách do HĐND huyện giao, từ đầu năm đến nay, Chi cục Thuế huyện Hưng Hà đã tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp với mục tiêu thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.



Cán bộ Chi cục Thuế huyện Hưng Hà kiểm tra việc sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh Hồng An (khu Nhân Cầu 2, thị trấn Hưng Hà).

Trong tổng thu ngân sách 174,252 tỷ đồng do Chi cục thực hiện đến ngày 31/8/2018,

nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt dự toán được giao như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tổng

thu 377,15 triệu đồng, đạt 125,7% dự toán năm, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017), tiền sử dụng đất

(tổng thu 121,5 tỷ đồng, đạt 101,2% dự toán năm), thu cá nhân kinh doanh (tổng thu 4,665 tỷ đồng, đạt 126,1% dự toán năm, tăng 92,2% so với cùng kỳ năm 2017). Bà Bùi Thị Thu Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Hưng Hà cho biết: Có được kết quả đó là do ngay từ đầu năm, Chi cục đã chủ động bám sát tình hình thực tế của địa phương, các cơ sở nộp thuế, tích cực phối hợp chặt chẽ với các ngành, xã, thị trấn trong công tác quản lý thu các sắc thuế, phí, lệ phí, tìm tòi tăng thu, chống thất thu ngân sách nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực khó khăn. Bên cạnh đó, Chi cục còn chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế bằng nhiều hình thức; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh nắm bắt kịp thời, đầy đủ các chính sách, pháp luật về thuế; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính với 5.068 hồ sơ được kiểm soát và giải quyết thông qua bộ phận một cửa (không tính hồ sơ ở một cửa liên thông của huyện chuyển sang), từ đó nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người nộp thuế.

Công tác thu nợ thuế cũng được Chi cục Thuế

huyện Hưng Hà quan tâm. 8 tháng đầu năm, Chi cục đã ban hành 137 quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng, 4 quyết định cưỡng chế hóa đơn; tổng số nợ thuế đã thu được đạt 12,656 tỷ đồng, trong đó thu nợ bằng biện pháp cưỡng chế tài khoản ngân hàng và hóa đơn 1,992 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chi cục còn chú trọng công tác kiểm tra chống thất thu, kiểm tra nội bộ, từ đó kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm chính sách chế độ... Ngoài ra, Chi cục còn thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp có số thuế phát sinh nộp vào ngân sách nhà nước. Ông Trần Văn Bảy, Giám đốc Công ty TNHH Dệt may xuất nhập khẩu Tuấn Anh (xã Phương La) cho biết: Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của Chi cục Thuế huyện Hưng Hà, đặc biệt là khi có những thay đổi chính sách về thuế. Điều đó đã tạo nhiều thuận lợi cho Công ty phát triển sản xuất, kinh

doanh hiệu quả, Công ty không chỉ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước mà còn tạo việc làm thông qua tuyển dụng lao động trực tiếp với thu nhập trung bình 4 triệu đồng/người/tháng và 500 lao động vệ tinh trong và ngoài xã.

Để sớm hoàn thành dự toán tỉnh và huyện giao, thời gian tới, Chi cục Thuế huyện Hưng Hà tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các quy định, chính sách thuế; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm quản lý thuế phục vụ cho công tác thu ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, Chi cục cũng kiểm soát hồ sơ khai thuế, xử lý các vi phạm về hóa đơn, đối chiếu sai phạm hóa đơn trên hệ thống thông tin toàn ngành, đôn đốc thu thuế phát sinh; tập trung cao cho công tác quản lý thuế xây dựng cơ bản, hộ kinh doanh cá thể, hoạt động kinh doanh vận tải...

MINH HƯƠNG

ĐẾN NGÀY 31/8/2018:

- Tổng thu ngân sách do Chi cục thực hiện đạt 174,252 tỷ đồng, đạt 92,3% dự toán pháp lệnh, bằng 82,2% so với cùng kỳ năm 2017;
- Trữ tiền sử dụng đất, tổng thu từ thuế và phí đạt 52,755 tỷ đồng, đạt 76,7% dự toán pháp lệnh, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2017.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10

Chi được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn

Nghị định số 111/2018 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/10 yêu cầu các cơ quan, đoàn thể chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn (năm có chữ số cuối cùng là số 0). Những năm khác thì chỉ tổ chức tuyên truyền, thi đua, hội thảo, tọa đàm...

Nghị định này cũng quy định không tặng quà, chiều dài trong các hoạt động kỷ niệm; chỉ được tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống khi có văn bản thành lập hoặc quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền...

Giáo sư có ít nhất 3 bài báo trên tạp chí quốc tế

Quyết định số 37/2018 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/10 quy định các tiêu chuẩn về chức danh giáo sư, phó giáo sư theo hướng chặt chẽ hơn.

Cụ thể, để được công nhận là giáo sư, ứng viên phải đáp ứng một số tiêu chí như: đã được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư từ đủ 3 năm trở lên; là tác giả chính đã công bố ít nhất 3 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín và số lượng này nâng lên 5 bài từ năm 2020. Ứng viên cũng phải chỉ trì biên soạn giáo trình đại học phù hợp với chuyên ngành xét công nhận chức danh giáo sư; chủ trì thực hiện ít nhất hai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ hoặc một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã nghiệm thu kết quả từ đạt yêu cầu trở lên; hướng dẫn chính ít nhất 2 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ...

Nông dân không có tài sản đảm bảo được vay đến 200 triệu đồng

Nghị định số 116/2018 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25/10 quy định tăng mức cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cụ thể, với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn được vay ngân hàng không cần có tài sản đảm bảo tối đa 200 triệu đồng (trước đây là 100 triệu đồng); cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất, kinh doanh về nông nghiệp được vay ngân hàng không cần tài sản đảm bảo tối đa 100 triệu đồng (trước đây là 50 triệu đồng)...

Mua thuốc cho con

không còn phải mang chứng minh nhân dân

Thông tư số 18/2018 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 15/10/2018 đã bãi bỏ quy định trên đơn thuốc phải ghi số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ khi đi mua thuốc. Thay vào đó, trong đơn thuốc chỉ cần ghi số tháng tuổi, cân nặng, tên bố hoặc mẹ hoặc người đưa trẻ đến khám chữa bệnh.

Trước đó, từ ngày 1/3, khi đưa trẻ dưới 6 tuổi đi khám bố mẹ phải mang theo chứng minh nhân dân để bác sĩ điền thông tin khi kê đơn. Quy định nhằm quản lý việc kê đơn và bán thuốc theo đơn, tránh tình trạng mua bán và lạm dụng kháng sinh. Quy định sau đó bị nhiều cha mẹ, thậm chí các bác sĩ phản ứng vì gây phiền hà.

Phạt tiền người bán đồ ăn chín không đeo găng

Nghị định số 115/2018 có hiệu lực từ ngày 20/10 có riêng một điều quy định mức xử phạt với hành vi vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Cụ thể, mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng sẽ được áp dụng với một trong các hành vi sau: không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định của pháp luật để bày bán thức ăn; thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn; có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

(theo vnexpress.net)

Xã Minh Lãng (Vũ Thư) nổi tiếng với nghề thêu truyền thống có từ hàng trăm năm. Đã có một thời, người người, nhà nhà ở Minh Lãng làm nghề thêu và sống sung túc với nghề. Thế nhưng hiện nay, trước sức ép từ nhiều phía, hoạt động của làng nghề này đang suy giảm do gặp nhiều khó khăn.

MINH LÃNG

Nỗi lo nghề thêu

của làng nghề làm ra đến đâu tiêu thụ hết tới đó và mang lại thu nhập cao cho các hộ sản xuất. Không chỉ làm ban ngày, đêm đêm nhà nào cũng sáng đèn và các tay kim miệt mài bên khung thêu. Nhưng từ năm 2005 đến nay, nghề thêu thủ công bước vào thời kỳ

khủng hoảng, số người làm nghề giảm còn một nửa và sản phẩm làm ra cũng chỉ ở mức hơn 50% so với trước.

Nghề thêu đang đứng trước mai một là nỗi trăn trở của các nghệ nhân thêu và cấp ủy, chính quyền địa phương xã Minh Lãng. Là một trong những người

góp sức lớn cho làng nghề phát triển, ông Hoàng Đình Chiêm, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Dương cho biết: Mẫu mã và chất lượng không thể cạnh tranh về giá so với sản phẩm thêu bằng máy. Người tiêu dùng chưa hiểu hết giá trị của sản phẩm thêu thủ công nên chưa trân trọng và sử dụng. Thu nhập của người lao động nghề thêu thấp (chỉ đạt 4 - 4,5 triệu đồng/người/tháng) cộng với sự xâm nhập của các doanh nghiệp may mặc công nghiệp về nông thôn với mức lương cao đã khiến cho nhiều lao động trẻ, lành nghề rời bỏ nghề thêu chuyển sang nghề may; số tay kim còn lại của làng nghề chủ yếu là người trung niên, cao tuổi và học sinh. Ông Nguyễn Thế Phơn, cán bộ địa chính - giao thông - công thương - xây dựng xã Minh Lãng

động trực tiếp và lao động vệ tinh. Cứ với đà này, Công ty cũng khó có thể trụ được.

Nếu như trước đây xã Minh Lãng có hơn 40 công ty và tổ sản xuất thêu thì nay chỉ còn 10 công ty và 4 tổ sản xuất. Theo các chủ doanh nghiệp, nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm số công ty, tổ sản xuất là do thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước giảm sút. Một số thị trường xuất khẩu truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc bị thu hẹp dần vì sản phẩm thêu thủ công không thể cạnh tranh về giá so với sản phẩm thêu bằng máy. Người tiêu dùng chưa hiểu hết giá trị của sản phẩm thêu thủ công nên chưa trân trọng và sử dụng. Thu nhập của người lao động nghề thêu thấp (chỉ đạt 4 - 4,5 triệu đồng/người/tháng) cộng với sự xâm nhập của các doanh nghiệp may mặc công nghiệp về nông thôn với mức lương cao đã khiến cho nhiều lao động trẻ, lành nghề rời bỏ nghề thêu chuyển sang nghề may; số tay kim còn lại của làng nghề chủ yếu là người trung niên, cao tuổi và học sinh. Ông Nguyễn Thế Phơn, cán bộ địa chính - giao thông - công thương - xây dựng xã Minh Lãng

cho biết: Nguyên nhân nữa dẫn tới làng nghề mai một là do trình độ quản lý của các doanh nghiệp, tổ sản xuất còn hạn chế, chất lượng tay nghề của người thợ thủ công không cao, không đồng đều và việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể thêu Minh Lãng chưa thực hiện được khiến cho sản phẩm làm ra khó tiếp cận, cạnh tranh và mở rộng được thị trường. Chúng tôi rất mong các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ cho địa phương trong công tác tập huấn, đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động và xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tới các thị trường trong và ngoài nước.

Nỗi lo mai một của làng nghề thêu Minh Lãng cũng là nỗi lo chung của huyện Vũ Thư. Ông Tô Thế Hệ, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vũ Thư chia sẻ: Trong 15 làng nghề được tỉnh công nhận thì 7 làng nghề có nghề chính là thêu thủ công. Làng nghề Minh Lãng đóng vai trò trung tâm đầu mối truyền nghề, tiêu thụ sản phẩm thêu cho 6 làng nghề còn lại nên sự suy giảm của làng nghề thêu Minh Lãng kéo theo các làng nghề khác hoạt động lay lắt, cầm chừng.

KHẮC DUẤN

Áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất bánh đa

Hơn 9 năm tiếp quản cơ sở sản xuất bánh đa Hoa Ngộ của bố mẹ cũng là chừng ấy năm anh Nguyễn Đăng Anh và em trai Nguyễn Tuấn Tùng (thôn Quỳnh Ngọc, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ) áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng, mang lại hiệu quả cao.

Bánh đa Quỳnh Côi được người dân cả nước biết đến, nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng nếu sản xuất thủ công thì không đáp ứng đủ. Bởi vậy, anh Nguyễn Đăng Anh đã đưa máy móc vào sản xuất,

tiết kiệm nhân công, giảm thời gian, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng hiệu quả. Anh so sánh: Việc đưa máy nghiền bột, máy tráng bánh, máy sấy vào sản xuất đã giúp người làm nghề giảm vất vả đi rất nhiều. Nếu như trước kia 4 - 5 người làm bánh phải dầy từ 2 - 3 giờ sáng để thổi lò, xay gạo, tráng bánh thì nay với dây chuyền sản xuất bánh đa chạy bằng điện người làm bánh chỉ cần chuẩn bị đủ nguyên liệu như gạo sạch, nước sạch là có thể khởi động dây chuyền sản xuất. Cách làm này vừa bảo đảm sản phẩm

bánh đa sản xuất sạch mà còn giảm đi sự vất vả của người làm.

Hiện nay, quy mô sản xuất của cơ sở sản xuất bánh đa của hai anh em Nguyễn Đăng Anh khá rộng rãi, máy làm bánh với công suất trung bình mỗi ngày từ 5 - 6 tạ gạo và thành phẩm được khoảng 3 - 4 tạ bánh, thời gian xay bột, tráng bánh cũng chỉ trong buổi sáng. Doanh thu hàng tháng của cơ sở đạt trên 100 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động. Bà Nguyễn Thị Tân, thôn La Văn, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) cho biết: Nhiều năm trước

khi chưa có máy xay, máy tráng, chúng tôi làm vất vả lắm, dầy sớm cặm cụi xay bột, tráng bánh rồi tranh thủ nắng thì đem phơi. Sử dụng máy móc sản xuất bánh đa chúng tôi nhàn hơn rất nhiều, thu nhập ổn định khoảng 3 - 4 triệu đồng/tháng. Chúng tôi vẫn có thể tranh thủ cấy lúa, trồng hoa màu và chăm sóc gia đình.

Các công đoạn trong quá trình chế biến làm bánh đa được thực hiện nghiêm ngặt từ khâu chọn gạo, sử dụng nguồn nước sạch. Gạo được ngâm từ 9 - 10 giờ, sau đó đưa vào máy xay và tráng bánh. Sau khi tráng bánh xong đưa ra phơi nắng, hoặc những ngày không có nắng thì đưa vào hệ thống sấy khô. Bằng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, cơ sở bánh đa Hoa Ngộ đã khẳng định uy tín của mình. Trong cơ sở,

anh Nguyễn Đăng Anh phụ trách phần chất lượng sản phẩm còn người em Nguyễn Tuấn Tùng phụ trách mở rộng thị trường. Anh Tùng cho biết: Theo nhu cầu của khách hàng, hiện nay, cơ sở có những loại bánh thái theo từng kích thước khác nhau, loại nhỏ, loại to và có cả bánh đa màu sắc. Thị trường tiêu thụ không chỉ bó hẹp trong huyện, trong tỉnh mà sang cả các tỉnh bạn. Dịp lễ, tết hay mùa mưa, cơ sở sản xuất không đáp ứng được hết nhu cầu thị trường. Chị Nguyễn Thị Thủy, phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình cho biết: Bánh đa là món ăn quen thuộc của gia đình chúng tôi. Với bánh đa Hoa Ngộ, tôi thấy sự nhỏ nhẹ, khi phơi khô có màu trong suốt. Khi nấu, sợi bánh nở ra mềm trắng tinh, giòn dai và thơm mùi gạo.

Anh Nguyễn Đổ Tuấn,

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) cho biết: Cơ sở sản xuất bánh đa Hoa Ngộ là một trong những mô hình thanh

niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu của xã, được nhiều đoàn viên thanh niên trong và ngoài xã tới tham quan, học tập. Bên cạnh đó, hai

anh em Anh, Tùng cũng nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của tuổi trẻ địa phương.

QUỖN PHƯƠNG



Áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất bánh đa giúp tiết kiệm nhân công, thời gian, tăng hiệu quả sản xuất mà vẫn bảo đảm chất lượng sản phẩm.